

Số: /BC-PVHTT

Văn Quan, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO
Công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023;
phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện Công văn số 1924/SVHTTDL-VP ngày 14/11/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Quan báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

1. Công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong năm 2023, Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành và tham mưu cho UBND huyện ban hành kịp thời các văn bản và tổ chức triển khai thực hiện trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện lĩnh vực ngành trên địa bàn quản lý.

2. Lĩnh vực văn hóa, gia đình

2.1. Về di sản văn hóa

Hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm thực hiện. Phòng đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý lễ hội xuân Quý Mão. Đối với lễ hội huyện chỉ đạo thực hiện, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc xây dựng, ban hành các văn bản, chuẩn bị điều kiện cho tổ chức khai mạc Lễ hội Chợ Bải tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan vào ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức lễ hội, kết quả có 07 xã, thị trấn tổ chức lễ hội. Nhìn chung, các lễ hội được tổ chức đã thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài huyện tham dự (ước tính trên 5.200 lượt người). Công tác quản lý, tổ chức lễ hội thực hiện theo các quy định của Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, không có vi phạm xảy ra.

Tham mưu tổ chức chương trình đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích Hang Phja Thạng, xã Tân Đoàn. Tiến hành rà soát đối với các di tích đã xếp hạng cấp tỉnh, bổ sung danh mục để kiểm kê đối với các di tích trên địa bàn. Phối hợp thực hiện khoanh vùng cấm mốc giới đối với 10 di tích đã xếp hạng cấp tỉnh.

Tham mưu triển khai hỗ trợ các Câu lạc bộ bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho 10 Câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn các xã: Yên Phúc, Bình Phúc, Liên Hội, Diềm He, Trảng Phái, An Sơn và thị trấn Văn Quan. Trong năm 2023, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện đã ban hành Công văn số 348/UBND-VHTT ngày 01/3/2023 về việc thành lập và tổ chức hoạt động đối với Câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn huyện, Công văn số 239/PVHTT-QLVH của Phòng Văn hóa và Thông tin ngày 26/4/2023 về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động đối với Câu lạc bộ - Đội - Nhóm văn nghệ trên địa bàn huyện. Toàn huyện hiện đã thành lập được 51 Câu lạc bộ văn nghệ (trong đó 13 Câu lạc bộ văn nghệ cấp xã; 38 Câu lạc bộ văn nghệ thôn, phố).

Phối hợp triển khai nhiệm vụ số hóa hoa văn trang phục truyền thống trong thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tiến hành rà soát kiểm kê, lập danh mục các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn huyện Văn Quan, hiện nay đã tổng hợp kết quả khảo sát tại 17/17 xã, thị trấn gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tham mưu tổ chức Liên hoan dân ca các Câu lạc bộ (mở rộng) huyện Văn Quan năm 2023 với sự tham gia của 17 đoàn, có trên 300 nghệ nhân, diễn viên không chuyên và trên 60 tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc đặc sắc, góp phần tuyên truyền, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá dân tộc.

2.2. Xây dựng văn hóa cơ sở và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, Trong năm 2023, thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND toàn huyện giao chỉ tiêu, kinh phí xây dựng, nâng cấp cho 18 nhà văn hóa và mua sắm 38 bộ trang thiết bị nhà văn hóa thôn, tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ 2.060.000.000 đồng, xã hội hoá được 511,3 triệu đồng huy động xã hội hóa tiền mặt và gần 260 ngày công lao động từ Nhân dân. Bên cạnh đó, hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xây mới, nâng cấp 03 nhà và mua sắm 02 bộ trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn, tổng kinh phí 338.000.000 đồng; hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho nâng cao hiệu quả hoạt động đối với thiết chế văn hoá thể thao cơ sở, tổng kinh phí 1.430.000.000 đồng. Toàn huyện hiện có 13/17 xã, thị trấn có nhà văn hóa xã; 122/122 thôn, phố có nhà văn hóa, trong đó có 68/122 thôn có nhà văn hoá đạt chuẩn, chiếm 60%; 15/17 xã, thị trấn có sân tập thể dục thể thao do xã, thị trấn quản lý, chỉ còn xã Đồng Giáp và xã Khánh Khê chưa có sân tập thể dục thể thao xã.

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hướng dẫn các xã, thị trấn sơ kết công tác triển khai Mô hình điểm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang từ năm 2020 đến nay.

Triển khai công tác quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, Phòng Văn hoá và Thông tin đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Công văn

số 1777/UBND-VHTT ngày 29/8/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Ban hành Công văn số 584/PVHTT-TT ngày 25/10/2023 về việc tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực hiện rà soát, bổ sung nội dung về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước của thôn, phố. Theo đó đã chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, công nhận hương ước phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành. Tổng số hương ước, quy ước mới xây dựng và được công nhận trong năm 2023 là 14 hương ước tại địa bàn xã Liên Hội và xã Khánh Khê. Toàn huyện hiện có 100% thôn, phố có hương ước được công nhận và áp dụng thực hiện trong thực tế.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2023. Kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2023: hộ gia đình văn hóa đạt 11.177/13.597 hộ, chiếm 82,2%; khu dân cư văn hóa đạt 95/122 thôn, phố, chiếm 77,8%. Danh hiệu “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” do nội dung các tiêu chí quy định còn cao nên cuối năm thị trấn Văn Quan xét không đạt.

2.3. Về văn hóa dân tộc

Công tác bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc gắn với việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được quan tâm thực hiện. Duy trì và phát triển những phong tục tập quán truyền thống theo hướng tiến bộ, loại bỏ dần những hủ tục lạc hậu, tiếp thu những giá trị văn hóa mới. Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục duy trì triển khai nhân rộng Mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, góp phần gìn giữ và phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Từ đầu năm đến nay, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện luôn được quan tâm thực hiện. Phòng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030” trên địa bàn huyện Văn Quan. Trên cơ sở đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện quản lý, khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian trên địa bàn huyện.

2.4. Hoạt động Thư viện

Đối với Thư viện huyện: Thư viện huyện Văn Quan trực thuộc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. Thư viện huyện chưa có trụ sở riêng, hiện nay đang được bố trí địa điểm tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. Trong năm 2023, thư viện mở cửa được 228 ngày, cấp thẻ cho 14 độc giả, gia hạn thẻ cho 08 độc giả, có 495 lượt độc giả đến thư viện, tiến hành phục vụ lưu động, luân chuyển được 976 lượt.

Đối với thư viện xã: toàn huyện có 02 thư viện xã (*xã Tràng Phái, xã Trán Ninh*) với trên 2.000 bản sách. Tuy nhiên, các thư viện xã chưa được đầu tư xây dựng trụ sở riêng nên việc bảo quản tài liệu, phục vụ bạn đọc tại thư viện xã còn gặp nhiều khó khăn (*thư viện xã Trán Ninh sử dụng phòng chức năng của Nhà văn hóa xã; thư viện xã Tràng Phái dùng chung với phòng Đài truyền thanh xã*). Nhìn chung, các thư viện xã vẫn duy trì hoạt động, tổ chức phục vụ bạn đọc tại chỗ và cho mượn tài liệu về nhà. Thư viện xã không có cán bộ chuyên trách mà do công chức Văn hóa - Xã hội xã kiêm nhiệm, chưa có trụ sở riêng nên công tác tổ chức phục vụ bạn đọc chưa thực sự mang lại hiệu quả.

2.5. Về điện ảnh

Năm 2023, đội chiếu bóng lưu động thực hiện trên 160 buổi chiếu phim và tuyên truyền phục vụ trên 20.000 lượt người xem và nghe tuyên truyền. Nội dung phim thường xuyên được cập nhật và bổ sung phong phú, phù hợp với thị hiếu của người xem, phục vụ đồng bào dân tộc ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn của huyện. Do vậy, các tuần phim Việt Nam chào mừng và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh thu hút quần chúng Nhân dân đón xem.

2.6. Về nghệ thuật biểu diễn

Quan tâm thực hiện bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống của dân tộc kết hợp hài hòa với các loại hình nghệ thuật hiện đại, thể hiện được tính sáng tạo, độc đáo của văn hóa truyền thống, mang nét đặc trưng của huyện như hát then, sli, lượn, múa châu, múa sư tử của dân tộc Tày, Nùng... Trong năm 2023, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đã tổ chức được 19 chương trình văn nghệ chào mừng các sự kiện, hội nghị theo sự chỉ đạo của UBND huyện và các cơ quan đơn vị, các xã trên địa bàn huyện.

2.7. Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

Chú trọng công tác tuyên truyền, định hướng cho các nghệ sĩ quan điểm sáng tác, khuyến khích tính sáng tạo, tạo điều kiện quảng bá các tác phẩm trên mọi kênh thông tin. Tuy nhiên, trong năm qua không tổ chức hoạt động nghệ thuật nhiếp ảnh, mỹ thuật và triển lãm trên địa bàn huyện.

2.8. Về phát triển công nghiệp văn hóa

Trong năm qua, việc thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại địa phương được chú trọng. Thực hiện đổi mới và sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa có chất lượng. Từng bước xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất tại các di tích văn hóa nhằm phát triển ngành du lịch văn hóa. Phòng đã tham mưu cho UBND huyện tham gia các hoạt động như: Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng năm 2023; Tuần văn hoá, thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; trưng bày, quảng bá và bán các sản phẩm đặc trưng của huyện tại các hội chợ, triển lãm... nhằm quảng bá văn hóa, du lịch, sản phẩm nông sản của huyện. Đồng thời thu hút đầu tư, triển khai các chính sách ưu đãi, đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn.

2.9. Về công tác gia đình

Nhiệm vụ về công tác gia đình trong năm 2023 được triển khai thực hiện. Phòng đã tham mưu cho UBND huyện triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn huyện. Xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm như: Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình... Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động, triển khai công tác tuyên truyền nhân các ngày kỷ niệm. Tổ chức thăm tặng quà cho 08 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Hoà Bình và xã Trần Ninh.

Xây dựng văn bản hướng dẫn các xã duy trì hoạt động Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và Đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam” trên địa bàn huyện. Đến nay, 17/17 xã, thị trấn có Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình với 95 Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, 99 Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và 122 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng dân cư.

3. Lĩnh vực thể dục, thể thao

Trong năm 2023, công tác thể dục thể thao được quan tâm thực hiện, một số hoạt động đã tổ chức và tham gia như:

- Tổ chức giải chạy Việt dã huyện Văn Quan 2023, có 197 VĐV tham gia. Tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh Phúc năm 2023 với hơn 300 người tham gia. Tổ chức Lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi năm 2023 với hơn 400 người tham gia. Tổ chức giải Bóng đá cúp Tứ Hùng huyện Văn Quan 2023. Phối hợp với Liên đoàn lao động huyện tổ chức giải bóng chuyền hơi trong công nhân viên chức huyện Văn Quan năm 2023. Phối hợp với Câu lạc bộ tổ chức giải cờ tướng phong trào huyện Văn Quan năm 2023 với hơn 20 VĐV tham gia...

- Tham gia cuộc thi Đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng tỉnh Lạng Sơn năm 2023, kết quả: đạt 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích. Tham gia Giải Bóng chuyền hơi Mùa xuân năm 2023 tại thành phố Lạng Sơn (từ 13-17/02/2023). Tham gia Giải thể thao cán bộ lãnh đạo Quản lý tỉnh Lạng Sơn năm 2023, kết quả đạt 01 huy chương đồng. Tham gia giải Bóng đá Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2023. Tham gia giải Giải Bơi Thanh, Thiếu niên tỉnh Lạng Sơn. Tham gia giải vô địch Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023, kết quả đạt 01 huy chương đồng. Tham gia giải điền kinh các lứa tuổi trẻ tỉnh Lạng Sơn năm 2023. kết quả đạt 04 huy chương vàng, 05 huy chương bạc, 02 huy chương đồng...

4. Lĩnh vực du lịch

Tham mưu cho UBND huyện triển khai các nhiệm vụ về phát triển du lịch như: xây dựng Kế hoạch xúc tiến du lịch trên địa bàn huyện năm 2023; Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện năm 2023; Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá du lịch huyện Văn Quan năm 2023; Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện

Văn Quan đến năm 2025. Triển khai, tuyên truyền về Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn đến các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn như: tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2023; phối hợp triển khai lớp tập huấn kiến thức về Công viên địa chất, xây dựng hình ảnh làng nghề, sản phẩm tiềm năng mang thương hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; Hội thảo "Nâng cao năng lực của phụ nữ trong xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn" tại xã Yên Phúc; xây dựng văn bản đánh giá thực trạng môi trường tại các hang động vùng Công viên địa chất Lạng Sơn; phối hợp khảo sát, làm việc với Đoàn chuyên gia UNESCO và Việt Nam về các điểm, tuyến Công viên địa chất. Qua các cuộc khảo sát, huyện Văn Quan có 04 địa điểm được lựa chọn đưa vào tuyến du lịch Công viên địa chất gồm: Bãi đá xếp đèo Lùng Pa (xã Diêm He); Nhà thờ họ Hà thổ ty, rừng hồi Bản Cườm, cơ sở sản xuất tinh dầu hồi (xã Bình Phúc).

Trên địa bàn huyện có 01 điểm du lịch được UBND tỉnh công nhận (điểm du lịch di tích Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri tại thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh), có 08 cơ sở lưu trú du lịch với trên 70 phòng nghỉ và một số địa điểm có cảnh quan đẹp thu hút du khách (Hữu Lễ, Khánh Khê, Tân Đoàn, Diêm He). Tổng lượt khách du lịch trên địa bàn huyện đến nay đạt 18.900 lượt khách, doanh thu từ các dịch vụ kinh doanh lưu trú, nhà hàng, các dịch vụ phục vụ cho du khách ước đạt trên 10 tỷ đồng. Ước thực hiện đến hết năm 2023, đạt trên 20.000 lượt khách, doanh thu đạt 12 tỷ đồng.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, thông tin và truyền thông tiếp tục được tăng cường. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng trong Nhân dân. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Việc hỗ trợ nâng cấp, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở tiếp tục được duy trì triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.

Nhiệm vụ về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 được quan tâm triển khai. Các hoạt động hưởng ứng nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày gia đình Việt Nam và “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn huyện đã được tổ chức. Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình thường xuyên được kiện toàn và duy trì hoạt động, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Công tác phát triển các sản phẩm du lịch và những hoạt động quảng bá về hình ảnh, con người Văn Quan được quan tâm chú trọng. Tích cực cải tạo cảnh quan để thu hút du khách, phát triển du lịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá hình ảnh của huyện. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn thuộc phạm vi địa bàn huyện.

Công tác thể dục thể thao tiếp tục được quan tâm. Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thể thao. Đẩy mạnh công tác tổ chức và tham gia các giải thi đấu, giao lưu thể thao nhân các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước, tỉnh và huyện.

2. Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế

Hiện nay, nhiều nhà văn hóa thôn đã xuống cấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị không đáp ứng cho các hoạt động. Định mức hỗ trợ kinh phí của tỉnh còn hạn chế, huyện chưa bố trí thêm nguồn ngân sách để hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, đời sống kinh tế của người dân một số thôn còn gặp nhiều khó khăn nên công tác xã hội hóa chưa thực sự đạt hiệu quả. Đặc biệt một số thôn thuộc các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 không thuộc đối tượng thụ hưởng của chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn hiện nay nên phải xã hội hóa nhiều, khó khăn về kinh phí trong quá trình triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai, một số thôn còn gặp khó khăn trong việc chuẩn bị mặt bằng để xây dựng nhà văn hóa, đặc biệt là sân thể thao thôn; giá đất đai hiện nay tăng cao nên khó bố trí mặt bằng. Một số người dân chưa chủ động tham gia trong việc đóng góp kinh phí để xây dựng nhà văn hóa thôn, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn ngân sách Nhà nước.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà văn hoá thôn còn chậm do một số xã chưa chủ động thực hiện các quy trình thủ tục hoàn thiện hồ sơ, một số nhà văn hoá thôn xây mới ở vị trí khác nên chưa thực hiện trích đo, một số nhà mới mở rộng diện tích nên bản trích đo chưa đầy đủ, trích đo không trùng khớp với diện tích hiện tại gây khó khăn trong quá trình cấp giấy chứng nhận.

Công tác đầu tư phát triển du lịch của huyện chưa được triển khai do nguồn lực còn hạn chế. Cơ sở hạ tầng về du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu hiện nay, các điểm, tuyến du lịch chưa hình thành. Tài nguyên du lịch trên địa bàn huyện vẫn ở dạng tiềm năng, chưa hình thành sản phẩm du lịch, số lượt khách và doanh thu du lịch trên địa bàn huyện không đáng kể.

Chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền ở một số địa phương còn hạn chế, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng, một số xã chưa chủ động phát huy vai trò, công năng của các phương tiện tuyên truyền tại cấp xã.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Lĩnh vực văn hóa, gia đình

1.1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Thực hiện có hiệu quả và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Duy trì đạt từ 65% khu dân cư văn hóa; trên 80% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trở lên.

- Duy trì và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc. Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, quan tâm phục dựng 01 lễ hội truyền thống.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Phân đầu đến năm 2024 có 16/17 xã, thị trấn có nhà văn hóa xã; 16/17 xã, thị trấn có sân tập thể dục thể thao do cấp xã, thị trấn quản lý; duy trì 100% thôn có nhà văn hoá, trong đó đạt trên 60% thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn.

- Nhân rộng và tiếp tục xây dựng các mô hình mới về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng cường trao đổi, học tập các sáng kiến hay, mô hình có hiệu quả về xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, phòng, chống bạo lực gia đình.

1.2. Giải pháp thực hiện

- Tích cực tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của ngành.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn cho công chức làm công tác văn hóa; phát huy vai trò của các nghệ nhân trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

- Tham mưu trong việc củng cố, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

- Tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng cường trao đổi, học tập các sáng kiến hay, mô hình có hiệu quả về xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Lĩnh vực thể dục thể thao

2.1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao cho mọi người, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Phân đầu đến hết năm 2024 tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 27%; số gia đình tập luyện thể dục thể thao đạt 18%.

- Phối hợp tham mưu cho UBND huyện khai thác sử dụng có hiệu quả sân vận động huyện; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn quản lý, khai thác sân thể thao xã nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, luyện tập của người dân.

- Phát triển nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo vận động viên thể thao. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, trọng tài thể dục thể thao.

2.2. Giải pháp thực hiện

- Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong các tầng lớp Nhân dân.

- Đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động thể dục thể thao.

- Tạo điều kiện thuận lợi phát triển các Câu lạc bộ TDTT quần chúng.

3. Lĩnh vực du lịch

3.1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra chất lượng các cơ sở lưu trú du lịch.

- Tham mưu, phối hợp triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản như: Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Văn Quan giai đoạn 2019 - 2025 và định hướng đến 2030; Đề án phát triển du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn huyện Văn Quan, giai đoạn 2021-2025.

- Tham mưu, phối hợp trong việc khai thác giá trị của hệ thống di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn gắn với hoạt động du lịch.

- Duy trì đạt từ 25.000 lượt khách du lịch trở lên, doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 30 tỷ đồng.

3.2. Giải pháp thực hiện

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 148/KH-UBND, ngày 13/8/2018 của UBND huyện Văn Quan về thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08 NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Tăng cường tham mưu công tác quản lý nhà nước về du lịch.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trân trọng đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về công tác văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch cho đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở; tiếp tục cung cấp các tài liệu tuyên truyền, văn bản chỉ đạo hướng dẫn cho cơ sở thực hiện.

Tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí ngân sách cho các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch tại các huyện và các xã, thị trấn.

Trên đây là Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Quan./.

Nơi nhận:

- Sở VH TT & DL (b/c);
- UBND huyện (b/c);
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo Phòng;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Lương Thùy Nha